
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ11รพ. 

นสพ.ทุกฉบับ  

ทีวีทุกช่อง  

  -เสนอข่าว วันท่ี 8 ของการวิ่งในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลท่ัวประเทศ “ตูน บอดี้สแลม” ออก

สตาร์ทท่ีวัดน้้าน้อยนอก อ.หาดใหญ่ ตลอดทางมีฝนตกลงมาโปรยปราย แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค ขณะท่ีแฟนคลับก็ได้มา

รอเป็นก้าลังใจและบริจาคเงินอย่างไม่ขาดสาย  ส้าหรับจุดสิ้นสุดของการวิ่งในวันท่ี 8 พฤศจิกายนนี้ อยู่ท่ี รพ.ส่งเสริม

สุขภาพ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา รวมระยะทาง 50.60 กม. ขณะที่ยอดบริจาคในช่วงเย็นวันเดียวกัน มีมากกว่า 125 

ล้านบาท 

มติชน กรุงเทพธุรกิจ 

คมชัดลึก  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

ทีวีช่อง TNN24 

  -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การวิ่งในระยะไกลไม่ใช่เรื่องง่าย จึงขอส่งความ

ห่วงใยไปยังตูนและคณะ ท่ีแม้จะมีการฝึกซ้อมร่างกายมาเป็นอย่างดี แต่เม่ือเจอเหตุการณ์จริงท่ีแตกต่างจากการซ้อม

เป็นอย่างมาก ประกอบกับสภาพอากาศท่ีแปรปรวนและระยะเวลาท่ีเพิ่มขึ้นไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ อาจส่งผล

กระทบต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดถ่ายรูปร่วมหรือเซลฟี่ระหว่าง

ทางหรือขณะก้าลังวิ่ง เพื่อให้ตูนและคณะสามารถวิ่งได้ตามเป้าหมาย ลดอาการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้น   ในช่วง 3-4 

ชั่วโมง ก่อนวิ่งควรทานอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูงแต่ไฟเบอร์ต่้าเพื่อป้องกัน ไม่ให้ระบบย่อยอาหารท้างานผิดปกติ 

หากต้องการพลังงานเพิ่มระหว่างวิ่ง สามารถทานอาหารเสริมพลังงาน  และหลังจากวิ่งเสร็จประมาณ 30-60 นาที ควร

ทานอาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ถือว่าจ้าเป็นมาก เพราะเป็นการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาได้เร็วขึ้น ควรดื่มน้้า

ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังวิ่งเสร็จ เพื่อป้องกันอาการขาดน้้า อาจเป็นเคร่ืองดื่มเกลือแร่ก็ได้ควรหลีกเลี่ยงน้้าอัดลม  ส่วน

ของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิ่งมีความส้าคัญ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า ควรค้านึงถึงคุณสมบัติ การระบายเหงื่อ ลดการ

เสียดสีไม่อับชื้น เหมาะสมกับสภาพอากาศ 

กรุงเทพธุรกิจ   -เสนอข่าว นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลศิศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการ

แพทย์ กล่าวว่า ประชาชนท่ีตอ้งการร่วมวิง่กับคณะ ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายเป็นอยา่งดี โดยเริ่มจากการ

ตั้งเป้าหมายปรับแนวคิด สร้างวนิัยในการฝึกซ้อม เสริมความแขง็แกร่งให้ร่างกาย และฝึกซ้อมใหช้ินกับการวิ่งระยะทาง

ยาวๆ ก่อน     ส้าหรับการวิ่งชา้ๆ ในระยะทางไกล (LSD) หรือ Long Slow Distance เป็นสิง่จ้าเปน็มาก เพื่อท้าให้ทราบ

ก้าลังของตนเอง การฝึกซ้อมจริง เป็นสิง่จ้าเปน็ 

คมชัดลึก  
กรุงเทพธุรกิจ 

   -เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ขอบคุณ “ตูน บอดี้แสลม” หลังเป็นหนึ่งใน 11 

โรงพยาบาลท่ีได้รับการช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการก้าวคนละก้าวฯ คุณตูน เห็นว่า เม่ือได้หา

ทุนให้โรงพยาบาลศูนย์แล้ว ไม่ใช่เพียงผู้ป่วยชาวขอนแก่นเท่านั้นท่ีจะได้รับประโยชน์ แต่จะเป็นผู้ป่วยในอีสานตอนบน

ท่ีจะได้รับประโยชน์ในวงกว้าง รพ.ขอนแก่นเตรียมจัดทีมแพทย์ร่วมกับรพ.สระบุรี เข้าไปดูแลสุขภาพของเหล่าแฟน

คลับและนักวิ่งท่ีจะร่วมทางด้วย โดยจะเริ่มท่ี จ.สุพรรณบุรี ถึง จ.พิจิตร เพื่อดูแลตรวจสุขภาพประจ้าวันท้ังก่อนและ

หลังวิ่ง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และยังมีแคมเปญในการรับบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “กด

ด้วยใจให้ชีวิต” โดยบุคลากรของรพ.ได้ร่วมกันร้องเพลง “จากมือถึงใจ (Hands For Hearts)” ซึ่งแต่งค้าร้อง ท้านอง 

และขับร้องโดยบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมร่วมมือกับ 4 เครือข่ายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ช่วยกันระดมทุนขอรับ

บริจาค เพื่อน้าเงินซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยการบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์ กด

หมายเลข *948*1551*100#แล้วโทรออก เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ได้รับการดูแลรักษา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

เว็บไซต์ขา่วสด -เสนอว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Tee chaiya ได้โพสต์ข้อความกล่าวหา ตูน วิ่งเอาหน้า ลับตาคนแอบหนีขึ้นรถตู้ ซึ่งมีผู้เข้ามา

แสดงความคิดเห็น ต่อว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวจ้านวนมาก 

คมชัดลึก   -เสนอบทความ นพ.เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผอ.รพ.บางสะพาน กล่าวถึงเงินบริจาค 85 ล้านบาทจากโครงการก้าวคนละ

ก้าวท่ีมอบให้รพ.น้าไปสร้างตึกใหม่ท่ีเป็นท่ีเก็บรักษาอุปกรณ์การแพทย์ และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเพื่อป้องกัน

หากมีน้้าท่วมได้ และยังท้าถนนทางเข้ารพ.สูงขึ้นกว่าเดิมอีก 60 เซนติเมตร และยกพื้นสูงอีก 2 เมตรเพื่อหนีน้้า เชื่อว่า

7 มีนาคม 2560 
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                                                             สรุปข่าววันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

หากน้้าท่วมอีกคร้ังอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้จะปลอดภัย วันนี้เหลือเงินอีกกว่า 30 ล้านบาท คกก.พัฒนารพ. จะน้าไป

จัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีจะน้าไปใช้ในอาคารท่ีจะก่อสร้างเสร็จในปี 2562 ต้องขอบคุณตูน ท่ีท้า

โครงการบริจาคช่วยเหลือรพ.ท้ังของรพ.บางสะพาน และอีก 11 แห่ง  คนไทยทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้เพื่อให้

เป็นไปตามเป้าหมาย และอยากให้ตูนดูแลสุขภาพร่างกายในการวิ่งด้วย  

 
โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ 

กรุงเทพธุรกิจ 

นโยบายไทยแลนด4์.0 
  -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับ

การปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นัดแรกเพื่อวางกรอบการด้าเนินการปฏิรูป เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนตาม

นโยบายให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นการปฏิรูประบบราชการและการ

เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
   ท้ังนี้ การปฏิรูประบบราชการนั้นจะประกอบด้วยการด้าเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริการภาครัฐ (Service Reform) ซึ่งจะมีรายการท่ีต้องด้าเนินการให้เห็นผลรูปธรรมเร่งด่วน โดยคัดเลือกหน่วยงาน

ระดับกรมท่ีการด้าเนินการส่งผลกระทบต่อประชาชนมากท่ีสุด 10 กรม และเลือก 4 หน่วยงานมาด้าเนินการก่อน โดย 

1 ใน 4  คือ อย. ด้าเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของส้านักงานคณะกรรมการ อย . โดยจะแก้ไขกฎหมาย 

กฎระเบียบให้ยืดหยุ่นมากขึ้น และจัดตั้งกองส่งเสริมผู้ประกอบการและสมุนไพรมุ่งลดค้าขอคงค้าง 8,785 ค้าขอ ให้

หมดภายใน 3 เดือน ปรับการด้าเนินการให้เร็วขึ้น ลดการน้าเข้ายา เพิ่มการเข้าถึงยาและเพิ่มมูลค่าการผลิตเครื่องมือ

แพทย์     ประเด็นท่ี 2 ภายใต้การปฏิรูประบบราชการคือ การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมใน รูปแบบใหม่ 

(Sandbox) ซึ่งเป็นการทดลองการปลดล็อกข้อจ้ากัดท่ีเป็นอุปสรรค ของไทยแลนด์ 4.0   ส้าหรับประเด็นท่ี 3 การ

ปฏิรูปกฎหมายท่ีจะแก้กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ   และเรื่องท่ี 4 การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีต้องมี

การพัฒนาระบบให้ประชาชนสามารถร้องขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนไปขอรับบริการ 
      ส้าหรับการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้ให้ความส้าคัญกับการปรับเปลี่ยนมายด์เซ็ต คนไทย 2 ด้าน คือ

เปลี่ยนคนไทยให้ใฝ่เรียนรู้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักและเหตุผล และเปลี่ยนวัฒนธรรมให้คนไทยพอเพียง มี

วินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ โดยขับเคล่ือนให้เกิดการปรับเปลี่ยนสังคมไทยอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งมีโครงการท่ี

จะด้าเนินการ เช่น “ก้าวออกมากล้า” “ท้าดีเยี่ยงพ่อ” ท่ีจะเริ่มมีการเปิดตัวแคมเปญในวันท่ี 5 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป 

 
เดลินวิส์ ข่าวสด 

เหตุทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล 
 -เสนอข่าว พ.ต.อ.มานะ อินพิทักษ์ รรท.ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร กล่าวถึงความคืบหน้าคดีกลุ่มวัยรุ่นรุมท้าร้ายคู่อริใน

ห้องฉุกเฉินรพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ว่า มีผู้ร่วมก่อเหตุท้ังหมด 13 คน จับได้แล้ว 7 คน เหลืออีก 6 คน โดยได้

ออกหมายจับเพิ่มแล้วอีก 2 คน ส่วนอีก 4 คน อยู่ระหว่างการรอออกหมายจับเพื่อน้าตัวมาด้าเนินคดีให้ได้โดยเร็วสุด 

ส้าหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยได้สั่งให้จนท.ต้ารวจในพื้นท่ีท้ัง 5 สถานี ด้าเนินการตามยุทธวิธี เพื่อสร้างความ

อุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและสถานท่ีราชการทุกแห่ง  นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับแอพพลิเคชั่น "Police i lert u" เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าท่ีจะได้ทราบเหตุและเดินทางไป

ตรวจสอบได้ภายในเวลาอันรวดเร็วต่อไป 

เดลินวิส์    -เสนอข่าว จากกรณีกลุ่มวัยรุ่นกว่า 100 คน บุกเข้าไปรุมถล่มคู่อริท่ีถูกส่งตัวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอยเต่า จ.

เชียงใหม่   ล่าสุด สภ.ดอยเต่า ร่วมจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุได้ 5 คน ท้ังหมดให้การรับสารภาพ 

   ด้าน นพ.วรัญญู จ้านงประสาทพร รองนพ.สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า รพ.ถือเป็นสถานท่ีใช้รักษาพยาบาล ช่วยเหลือ

ผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนสร้างความวิตกให้กับทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก ฝากเตือนไปยังทุกคนหากเข้าไป

ก่อเรื่องราวแล้วท้าให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจะใช้ช่วยชีวิตผู้คนเสียหายจะเกิดอะไรตามมา อยากให้ทุกคนมีสติคิดก่อนท้า

อย่าก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในสถานท่ีแห่งนี้ หากคนท่ีก้าลังเจ็บป่วยเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนก่อเหตุเองแล้วจะ

รู้สึกอย่างไร จากนี้ทางสาธารณสุขคงจะปรึกษากับทางฝ่ายปกครองและต้ารวจ เพื่อหามาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย

ในรพ. ไม่ใช่แต่เฉพาะท่ีดอยเต่าแต่คงครอบคลุมไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ ไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาอีก 

 

ไทยรัฐออนไลน ์

เว็บไซต ์Sanook.com 

เหตุท าร้ายจนท.ในสถานพยาบาล 

  -เสนอข่าว ท่ีเกิดเหตุชายบุกยิงภรรยาเก่าถึงห้องท้างาน ภายในรพ.แม่และเด็ก (ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่) โดยฝ่าย

หญิงซึ่งเป็นจนท.แผนกธุรการใช้มือปัดปืน แต่ปืนลั่นมือทะลุ ถูกน้าส่งรพ.เซ็นทรัลแมมโมเรียล ฝ่ายชายก่อเหตุแล้วหนี

ไปเช่าโรงแรมหวังยิงตัวตาย กู้ชีพช่วยเหลือน้าส่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อาการยังสาหัส 

 



                                                             สรุปข่าววันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 3 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 
ข่าวสด ไทยรัฐ 

คมชัดลึก ผู้จัดการ

ออนไลน ์

สถานการณ์น  าท่วม 

  -เสนอข่าว จากสภาพความกดอากาศต่้าก้าลังแรงพาดผ่านพื้นท่ี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท้าให้เกิดฝนตกลงท่ัวท้ังจังหวัด 

โดยตั้งแตเ่วลา 04.30 น.. วันท่ี 8 พ.ย. เกิดฝนตกหนักในพื้นท่ี อ.บางสะพาน อ.ทับสะแก อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด อ.

ปราณบุรี อ.หัวหิน และ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้บางพื้นท่ีเกิดน้้าท่วมอย่างรวดเร็ว 
   -นพ.เจษฎา โชคด้ารงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ในวันท่ี 8-9 พ.ย. มีฝนตกหนัก บริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุ

ราษฎร์ธานี รวมท้ัง เกาะสมุย จ.นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา และ จ.ภูเก็ต ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีเสี่ยง

ต่อภาวะน้้าไหลหลาก ฝนตกหนัก หรือมวลน้้าไหลผ่าน ได้มีการด้าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อป้องกันความเสียหาย 

รวมถึง เตรียมแผนจัดบริการประชาชน และออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีดูแลผู้ประสบภัย ขณะนี้ได้แจ้งเตือนสถานบริการ

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 42 และ 3 อ้าเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี คือ อ.กาญจนดิษฐ์, พระแสง และ อ.พุนพิน ซึ่ง

เป็นจุดรับน้้าก่อนไหลลงสู่ทะเล   ได้รับรายงาน รพ.บางสะพาน ได้ด้าเนินการตามแผนป้องกันน้้าท่วม รวมท้ังไม่ให้

กระทบต่อเครื่องมือแพทย์ท่ียังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ น้าบ๊ิกแบ๊กวางทับซ้อนกัน 2 ชั้น รอบโรงพยาบาล เตรียม

เคร่ืองสูบน้้า 3 เคร่ือง วางแผนการจัดบริการและเคล่ือนย้ายผู้ป่วย  ตั้งแต่เมื่อวันท่ี 5 พ.ย.รพ.ฯ งดรับผู้ป่วยส่งต่อจาก

รพ.อ่ืน งดผ่าตัดกรณีไม่เร่งด่วน ย้ายผู้ป่วยหนัก 7 คน ไป รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 4 คน เตรียมย้ายอีก 3 คน ส้าหรับ

ผู้ป่วยท่ีเหลืออีก 72 คน คาดว่าสามารถให้กลับบ้านได้ 44 คน และ 28 คน เตรียมส่งไปรักษาในรพ.อ่ืน  ซึ่งจะ

ประเมินสถานการณ์ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดได้ขอให้ประชาชนเตรียมยกสิ่งของขึ้นท่ีสูง ตรวจสวิตช์ ปลั๊กไฟใน

บ้าน ป้องกันไฟฟ้าดูด ระมัดระวังอันตรายจากน้้าท่ีอาจท่วมอย่างฉับพลันและกระแสน้้าไหลเชี่ยว การบาดเจ็บจาก

สิ่งของถูกพัดมากับน้้า การจมน้้า หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชัว่โมง 

   -นพ.เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผอ.รพ.บางสะพาน ได้ด้าเนินการส่งต่อผู้ป่วยหนัก 7 ราย ไปยังรพ.ประจวบคีรีขันธ์และรพ.

หัวหินแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อม เนื่องจากเป็นผู้ป่วยท่ีต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง โดยยังมีผู้ป่วยอีกอย่างน้อย 38 

ราย ท่ีพักค้างรพ.บางสะพาน หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้น 2 อาคาร 6 ชั้นได้ทันที โดยยืนยันเป็นการ

เตรียมความพร้อมเท่านั้น ยังไม่มีน้้าท่วมรพ.แต่อย่างใด 
  -ด้านประชาสัมพันธ์จ.ประจวบฯ แจ้งเตือนภาวะฝนตกหนัก และเตือนให้ยุติการส่งภาพและข้อมูลเท็จซึ่งเป็นภาพท่ี

ไม่ได้เกิดข้ึนจริงปัจจุบันไปเผยแพร่ สร้างความตื่นตระหนก สร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจของจังหวัด หากพบเห็นให้

แจ้งตร.ในท้องท่ี  

  - กรมอุตุฯคาดว่าพายุดีเปรสชั่นท่ีก้าลังอ่อนก้าลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่้า เคลื่อนตัวไปทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

จะท้าให้เกิดฝนตกหนักในพื้นท่ี จ.ระนอง พังงา ภูเก็ตและออกสู่ทะเลอันดามัน ในวันนี้(9พ.ย.60) ส่วน 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ส้านักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว พญ.ประนอม ค้าเท่ียง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ช่วงวันท่ี 6-9 พ.ย. 60 จะเกิดพายุดีเปรสชันทางภาคใต้ ใน 15 จังหวัด ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้้าท่วม

ฉับพลันและน้้าป่าไหลหลาก และติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้ นพ.ประภาศ  จิตตาศิ

รินุวัตร  ประธานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้้าท่วมสถานพยาบาลฯ สั่งการไปยัง สบส .เขต 11 จ.

นครศรีธรรมราช และเขต 12 จ.สงขลา จัดเตรียมทีมวิศวกรฉุกเฉิน (MSERT) เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด เน้นดูแลสถานพยาบาลสังกัด สธ.ในพื้นท่ี ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชนได้ 24 ชม. 

 อากาศหนาว 

ไทยรัฐ 
 

   -เสนอข่าว ท่ี รพ.สง่เสริมสขุภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 7 อ.เมืองขอนแก่น ผูป้กครองแห่พาบตุรหลานเข้าพบแพทย์

เนื่องจากปว่ยเป็นโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากสภาพอากาศหนาวมีอุณหภูมิท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้

เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ป ีปว่ยด้วยโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่และภูมิแพ้ ล้มปว่ยมารักษาตวัวนัละ 10 ราย 

เดลินวิส ์ -เสนอข่าว นายพงษ์เทพ วงค์วชัรไพบูลย์ รองผอ.รพ.น่าน เตอืนขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ท้าให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน 

อาจท้าให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส และโรค

อุจจาระร่วง ดงันัน้ ไม่ควรอาบน้า้นาน และ ไม่ควรอาบน้า้เยน็ อาจท้าใหป้่วยและช็อกได้ ควรอาบน้้าอุ่นจะดีท่ีสุด ขอให้

ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะกลุม่เสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็กและผู้สูงอายุท่ีมีภูมิคุ้มกันต่้า 

มติชนออนไลน ์

ไทยรัฐ 

-เสนอข่าว นพ.ววิรรธน ์ ก่อวิริยกมล นพ.สสจ.เลย เตือนประชาชนในการซื้อเสื้อผ้า และเคร่ืองนุง่ห่มมือสองเนื่องจาก

ราคาถูก แต่อาจไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ จะเป็นตน้เหตุท้าให้เกิดโรคผิวหนงั ไม่ว่าจะเป็นหดิ กลาก เกลื้อน หรือ

โรคติดต่อร้ายแรงประเภทอ่ืนได ้ ดังนัน้ ก่อนจะน้าไปใช้ ควรตม้และซักใส่น้้ายาฆา่เชื้อให้สะอาดแล้วตากแดดให้แห้ง 

จนแนใ่จวา่ปลอดเชื้อโรคก่อนท่ีจะน้ามาสวมใส่หรือห่มกันหนาว 
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 แจกสมุนไพรรักษามะเร็ง 

เดลินวิส์ คอลัมน์รอบ

รั้วท้องถ่ินไทย 
 

  - เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ให้ข้อมูลว่า ได้เก็บตัวอย่างสมุนไพร

ดังกล่าวมาตรวจสอบไม่พบสารสเตียรอยด์ หรือสารท่ีท้าให้อยากอาหาร แต่ถึงอย่างไร  ก็ต้องตรวจเพิ่มเรื่องการ

ปนเปื้อนแบคทีเรีย โลหะหนัก รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพ เพราะขณะนี้สมุนไพรแต่ละตัวยังไม่มีการวิจัยในมนุษย์

ว่าใช้รักษามะเร็งได้จริง ใช้ปริมาณแค่ไหน และต้องประเมินด้วยว่า เม่ือกินไปในระยะยาวจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร 

โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันมะเร็งเป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้ คาดว่าน่าจะได้ผลใน1-2 เดือน 

เดลินวิส์ คอลัมน์ตรีศูล -เสนอว่า ไม่ปักใจเชื่อสมุนไพร  ของนายแสงชัย ท่ี จ.ปราจีนบุรี มีชาวบ้านเข้าคิวขอไปรักษามะเร็งวันละเป็นหม่ืน... 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ควรเข้าไปดูใกล้ชิด ไม่เห็นด้วยกับการจะไปจัดระเบียบให้ขึ้นทะเบียนผลิตยาแผน

โบราณ, เป็นสถานพยาบาล,ท้าใบประกอบวิชาชีพหมอพื้นบ้าน  และแทนค้าเตือนไม่ใช่ยารักษาโรค น่าจะโฟกัสไปท่ี

การจดัทีม เฝ้าติดตามอาการ ผู้ป่วย พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์จริงก็ควรต่อยอดให้ เพราะเรามีการแพทย์ทางเลือก-ต้อง

ไม่สกัดก้ันเส้นทางเลือกของผู้ป่วย 

 

เดลินวิส์ คอลัมน์ตรีศูล 

ตรวจสถานเสริมความงาม 

-เสนอว่า ฝาก สธ.สุ่มตรวจสถานศัลยกรรมเพื่อความงามจากเกาหลี ย่านสุขุมวิท ,ทองหล่อ ในเรื่องการขึ้นทะเบียน  

ใบอนุญาตท้างานของหมอเกาหลี  และ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย 

 
ไทยโพสต์  

ผู้จัดการออนไลน ์

เหยื่อศัลยกรรมหน้าอก 
  -เสนอข่าว จนท.ตร.สภ.เขลางนคร น้าก้าลังเข้าตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในดีไวน์คลินิกเวช

กรรม ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล้าปาง โดยน้ารถบรรทุกเข้าขนย้ายสิ่งของเพื่อออกไปเก็บไว้ท่ี สภ.เขลางค์นครก่อน

ระหว่างด้าเนินคดี 
 -นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ. ล้าปาง เปิดเผยว่า การเปิดคลินิกแห่งนี้น่าจะมีการวางแผนกันมาก่อนหน้านี้ 

จะเห็นว่าการไปยื่นจดทะเบียน หจก.ดีไวน์คลินิก เพื่อใช้เป็นสถานท่ี แต่เม่ือมายื่นจดทะเบียนขอเป็นผู้ด้าเนินการ

สถานพยาบาลกับสสจ. ไม่ได้ใช้นิติบุคคล คือ หจก.ดีไวน์คลินิก แต่กลับใช้ชื่อบุคคลธรรมดา เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ   ส่วนท่ี สสจ.ล้าปางไม่อนุมัติเครื่องมือท่ียังไม่พร้อม และท่ีส้าคัญ คือความไม่ชัดเจนของตัว

แพทย์ท่ีจะมาท้าหน้าท่ีในคลินิก โดยขณะนั้นได้มีการระบุชื่อแพทย์หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีภูมิล้าเนาในภาคตะวันออก เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในคลินิก  แต่เม่ือทางสสจ.ตรวจสอบข้อมูลจากฐานทะเบียน พบว่าแพทย์หญิงคนดังกล่าวได้ไปขึ้นทะเบียน

เป็นแพทย์ประจ้าในรพ.เอกชนแห่งหนึ่งแล้ว จึงเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ท่ีจะมาปฏิบัติงานในคลินิกแห่งนี้   จึงให้หา

แพทย์คนอ่ืนมาแทน และให้แจ้งมายัง สสจ.ล้าปางเพื่อตรวจสอบอีกคร้ัง แต่ก็เงียบหายไปจนมาเกิดเรื่องขึ้นดังกล่าว 
     ท้ังนี้ น.ส.จันทร์จิรา ธิวงศ์เงิน หรือมะปราง อายุ 20 ปี ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของดีไวน์คลินิกเวชกรรม  สสจ.ล้าปางได้

แจ้งข้อกล่าวหาในส่วนบุคคลและนิติบุคคลท่ีมีชื่อเข้ามาเก่ียวข้องในกรณีให้บริการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็

มีโทษสูงสุดท้ังจ้าทั้งปรับ ส่วนเรื่องอ่ืนก็เป็นความผิดทางอาญาท่ีเก่ียวเนื่องกับนายธนัชพงศ์ จิตรธีภิรมย์ หรือหมอเบญ 

ท่ีเป็นหมอเถ่ือนท้าศัลยกรรมจนมีผู้เสียชีวิตจากการเสริมหน้าอก    ส่วนในจังหวัดล้าปางท่ียื่นขอจดแจ้งเป็น

สถานพยาบาลมีกว่า 100 แห่ง สถานพยาบาลที่เกี่ยวกับการเสริมความงามและจ้าหน่ายผลิต ภัณฑ์เก่ียวกับความงามมี

อยู่กว่า 10 แห่ง ที่ผ่านมา สสจ.ล้าปางได้ออกสุ่มตรวจ 2-3 เดือนคร้ังอยู่แล้ว ส่วนท่ียื่นขอแต่ยังไม่อนุมัติไม่มีแล้ว 

 ร่างพ.ร.บ.อุดมศึกษากับสภาวิชาชีพ 

กรุงเทพธุรกิจ   -เสนอบทความพเิศษ  ก้าวก่ายหรือไม่ก้าวก่ายเรื่องนา่คิดระหวา่งหลักสูตรกับสภาวิชาชพี โดย ดร.เฉลิมพล ไวทยาง

กูร   นักวิชาการอิสระ  กล่าวว่า  ประชุม กมธ. สาธารณสุขวนันี ้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา ส้าหรับการจัดต้ัง

กระทรวงอุดมศึกษา ในคณะกรรมการปฏิรูปอุดมศึกษา เรื่องใหญ่ท่ีเป็นท่ีคับข้องใจของสภาวชิาชีพในทุกสาขา มีผู้

ชี้แจงมาร่วมแสดงความคับข้องใจมากมาย อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน แพทยสภา  ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภา

การ พยาบาล  สภาวิชาชีพสาธารณสุข ด้านอืน่ๆ อีกสองสามด้าน สภาทนายความ สภาวิศวกรรม สภาวิชาชพีบัญชี 
      โดยมองภาพการมีส่วนรว่มของสภาวิชาชีพ ในการก้าหนดคุณภาพของหลักสูตร ว่า เปน็การก้าวก่าย ท้ังๆ ท่ีเป็น

เรื่องจ้าเปน็ ท่ีสภาวิชาชีพต้องเขา้ไปชว่ย เพื่อให้หลักสูตร การศึกษามีคุณภาพ   ผู้แทนสภาวิชาชีพมีความเหน็ใน

ทิศทางเดียวกันว่า กฎหมายฉบับนี้จะดึงมาตรฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพต่้าลง เพราะแต่ละสภาวิชาชพีมีมาตรฐานสงู 

เพื่อให้ม่ันใจว่า ผู้ท่ีสอบผ่านและขึ้นทะเบียนของแต่ละสาขา วิชาชีพจะเป็นผู้ท่ีมีความสามารถท้างานได้จริง บน

มาตรฐานของสภาวิชาชพี เหล่าสภาวิชาชพีทั้งหลายไม่มีความเชือ่ม่ัน ในระบบอุดมศึกษาของประเทศว่าจะผลิตคนมี
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ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีท่ีจบ  หลักฐานก็คือในการสอบขอรับใบอนุญาตจากแต่ละสภาวิชาชพีนัน้ มีผู้ไม่

ผ่าน จา้นวนมาก    โดยสรุปก็คือ สภาวิชาชีพควรมีบทบาท หนา้ท่ีในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอ่ไป ไม่ควรมีกฎหมาย

อุดมศึกษามาบังคับให้ สภาวิชาชีพต้องปฏิบัติตามค้าสัง่ของ กระทรวงอุดมศึกษา ในขณะท่ีผู้ชี้แจงจาก คณะอนุ

กรรมาธิการร่าง พ.ร.บ..อุดมศึกษา ย้้าว่าเป็นเพียงรา่งแรกๆ ซึ่งทางกระทรวงศึกษา ต้องไปพจิารณาข้อโต้แย้งที่สภา

วิชาชีพไม่เหน็ด้วย 
      โดยสรุปก็คือ สภาวิชาชีพตอ้งมีความ เป็นอิสระ เปน็ความจ้าเป็นท่ีจะต้องมีอ้านาจให้คุณใหโ้ทษสมาชิกได้ เพื่อให้

ทุกคนอยู่ในมาตรฐานของวิชาชพี กระทรวงอุดมศึกษาไม่ควรเข้ามาควบคุมการท้างาน ของสภาวิชาชพี  แต่ควร

ยกระดับผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน เป็นหลกั 

 ปัญหาท้องไม่พร้อม 

กรุงเทพธุรกิจ    -เสนอสกู๊ปข่าว ทีมงานสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 แถลงข่าวเรื่อง "เด็กท่ีท้องในวัยเรียน  อยู่ใน

วิกฤติ สถานศึกษาหยุดซ้้าเติม" โดยสมวงศ ์อุไรวฒันา รองผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส ์มีข้อเสนอ ถึงกระทรวงศึกษาธิการ ให้

ออกแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องเยาวชนกลุ่มนั้น ได้แก่  1. หา้มไล่เดก็ออก หรือให้ย้ายโรงเรียน โดยท่ีเด็กหรือผู้ปกครองไม่

สมัครใจ 2.การวางแผนเรียนต่อเปน็สิทธิของนักเรียน โดยโรงเรยีนต้องจัดการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับท่ีนักเรียน

ต้องการ 3.มีระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรียนท่ีเปน็มิตร เป็นความลับ และ เป็นประโยชน์กับเดก็มากท่ีสุด และ  4.

ผู้บริหารสถานศึกษาควรท้าความเข้าใจกับทัศนคติของครูว่าเด็กก้าลังเผชญิปญัหา ครูไม่ใช่เป็นผู้ซ้า้เติม แต่ครูต้องเป็น

ผู้มีบทบาทช่วยเหลือ 

 

มติชน  

ส้านักข่าวไทย 

เว็บไซต์คมชัดลึก 

 

เอาท์เล็ตสมุนไพรไทย 

  -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ขณะนี้มีแนวคิด

ในการเปิดตลาดสมุนไพรในลักษณะเอาท์เล็ตกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นของฝากจาก

เมืองไทย โดยเริ่มทดลองเปิดตลาดสมุนไพรท่ีชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ระหว่างวันท่ี 15-25 ธันวาคมนี้ หากได้รับ

การตอบรับท่ีดีก็เตรียมใช้เซียร์รังสิตเปิดตลาด โดยมุ่ง 4  โปรดักส์แชมป์เปี้ยน คือ กระชายด้า ไพล ขม้ินชัน และ

บัวบก เพราะมีสารส้าคัญในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ ภายในปี 2561 ก็เตรียมพัฒนารพ.การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ผสมผสาน ยศเส ให้เป็นเมดิคัล เฮิร์บ ทัวริซึม ลักษณะคล้ายกับวัดโพธ์ิด้วย 

 โรคเบาหวาน 

กรุงเทพธุรกิจ 

ไทยโพสต์ 

  -เสนอข่าว  นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และอาจารย์ประจ้าหน่วยโรคต่อม

ไร้ท่อและเมตาบอริสม ม.นวมินทราธิราช เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลก สมาคมโรคเบาหวานของสหรัฐอเมริกา และ

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้เน้นการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานแต่เนิ่นๆ ด้วยการตรวจค่าน้้าตาลสะสม 

หรือฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) หรือการตรวจแบบเอวันซี - A1c จะสามารถแสดงค่าเฉลี่ยของน้้าตาลในเลือด

ในช่วง 8-12 สัปดาห์ท่ีผ่านมาได้อย่างแม่นย้า ไม่ใช่การตรวจแบบใหม่ มีใช้ในต่างประเทศมา 5-6 ปีแล้ว และ

ประเทศไทยก็มีการน้ามาใช้ตรวจวัดค่าน้้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชัดเจนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ซึ่ง ได้รับ

การยอมรับและน้ามาใช้มากขึ้น เนื่องจากสามารถสะท้อนภาวะท่ีแท้จริงของผู้เข้ารับการตรวจ ตัดปัญหาการบิดเบือน

ข้อมูลจากพฤติกรรมคุมรสหวานฉาบฉวย 3-4 วันก่อนตรวจจริง ไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีอายุ 35 ปีขึ้นไป น้้าหนักตัวเกิน

มาตรฐาน ไม่ออกก้าลังกายหรือผู้ท่ีมีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคเบาหวาน ยังช่วยตรวจประเมินพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ด้านการควบคุมอาหาร และการออกก้าลังกายอย่างต่อเนื่อง เพราะเอวันซีมีอายุเฉลี่ย 120 วัน ส้าหรับผู้ป่วยท่ัวไป

สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีดังกล่าวจาก รพ.ท่ัวไปท้ังรัฐและเอกชน โดยในส่วนของรัฐนั้นครอบคลุมทุก

สิทธ์ิการรักษา มีสิทธ์ิปีละ 1 คร้ัง 

 

ไทยรัฐ 

การเลี ยงลูกอย่างเหมาะสม 

  -เสนอข่าว นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า กสทช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี 

รพ.จุฬาลงกรณ์ และรพ.ศิริราช ร่วมมือให้ข้อมูลความรู้การเลี้ยงลูกอย่างเหมาะสม และปลอดภัยในสังคมออนไลน์ 

ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "อย่าปล่อยให้จอเลี้ยงลูก" ผ่านสื่อต่างๆ หวังให้ข้อมูลท่ีถูกต้องจากการเลี้ยงลูกผ่านจอ

ผ่านไปยังกลุ่มผู้ปกครองอย่างกว้างขวางมากข้ึน 

 

ข่าวสด 

เตรียมเปิดศูนย์มะเร็งเต้านม 
  -เสนอบทความ การระดมทุนหารายได้ เพื่อก่อตั้งศูนย์มะเร็งเต้านมแห่งแรกของภาคอีสาน ณ รพ.ขอนแก่น โดย

สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ
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แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหัวเรือใหญ่ระดมความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยความมุ่งหวัง

ว่า จะสามารถกระจายความเจริญด้านการแพทย์ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และสร้างความสุขแก่ประชาชน คาดว่าน่าจะพร้อม

เปิดให้บริการตรวจรักษาได้ในปีหน้า ซึ่งจะช่วยให้สตรีชาวอีสานไม่ต้องเดินทางไปตรวจรักษาไกลถึงกรุงเทพฯ หาก

ต้นแบบการพัฒนาศูนย์ฯดังกล่าวประสบความส้าเร็จ จะมีแผนน้าโมเดลนี้ขยายต่อไปยังภาคเหนือด้วย 

 

แนวหน้า 

วอนช่วยผู้ป่วยเนื องอก 

  -เสนอข่าว ท่ี จ.ลพบุรี นายจรูญ สวนมะลิ อายุ 71 ปี ศีรษะด้านขวามีก้อนเนื้อลูกใหญ่ปิดทับใบหูจนแนบสนิทมานาน

กว่า 10 ปี เคยไปรักษาท่ี รพ.หลายครั้งจนหมดเงินรักษา แพทย์แจ้งว่าเป็นเนื้องอกในสมอง วอนขอความช่วยเหลือ

ด่วน 

 

แนวหน้า สยามกีฬา 

การป้องกันติดเชื อเอชไอวี 

  -เสนอข่าว องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้แผนฉุกเฉินของ

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ได้เปิดตัวโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ

บริการสุขภาพชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและดูแลรักษาแก่กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับ

ชาย สาวประเภทสอง ผู้ใช้ยาและสารเสพติด และผู้ให้บริการทางเพศใน 13 จังหวัด 

     - ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ้าประเทศไทย นายกลิน ที.เดวีส์ กล่าวในพิธีเปิดตัวโครงการพร้อมกับ 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าฯอุบลราชธานี  ว่า โครงการนี้ ประเทศไทยจะขยายการให้บริการสุขภาพโดยสมาชิกชุมชน เพื่อ

ลดการติดเชื้อเอชไอวีได้ มีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นโครงการต้นแบบในระดับโลก การด้าเนินการโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 

สภากาชาดไทย ร่วมกับ องค์กรชุมชนชั้นน้า สามองค์กรได้แก่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนพนักงาน

บริการ และมูลนิธิเอ็มพลัส จะฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของสมาคมฟ้าสีรุ้ง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและเอชไอวีอย่างมี

มาตรฐานด้านคุณภาพระดับประเทศ นอกจากนี้ จะร่วมมือกับรพ.สรรพสิทธิประสงค์ใน          จ.อุบลราชธานี เพื่อ

ส่งเสริมการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะฝึกอบรมองค์กรชุมชนเพื่อให้สามารถจัดบริการด้านสุขภาพท่ี

มีคุณภาพแก่กลุ่มประชากรเปราะบางท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หัวใจส้าคัญของการฝึกอบรมนี้ คือ เพื่อให้

แน่ใจว่าผู้ให้บริการสุขภาพชุมชนสามารถให้บริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลรักษาท่ีตรงกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ โดยปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติ 

 

โพสต์ทูเดย์ 

คอลัมน์ ณ มุมขวา 

ทัวร์ท าฟัน 

  -เสนอข่าว กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงทันตกรรมของเวียดนาม ร่วมมือกับรพ.ทันตกรรมนครโฮจิมินห์ เปิดตัว 3 แพ็กเกจ

การท่องเท่ียวเชิงทันตกรรมท่ีมีราคาตั้งแต่ 1-70 ล้านด่อง (1,500-103,000 บาท) โดยบริการตรวจสอบสภาพฟัน 

การเอกซเรย์ฟัน การขัดฟันขาว และการเสริมรากฟัน กลุ่มมีเครือข่ายคลินิกทันตกรรมและรพ.ด้วยกันท้ังหมด 14 แห่ง 

มีผู้ใช้บริการกว่า 2.5 แสนคน/ปี ในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายเครือข่ายคลินิกและโรงพยาบาลให้ได้ 50 แห่ง ซึ่ง

จะสามารถรองรับผู้ใช้บริการกว่า 8.5 แสนคน และในปี 2563 จะขยายเป็น 56 แห่ง รองรับผู้ใช้บริการกว่า 3.5 ล้าน

คน 

 

เดลินวิส์  

 

เชื อแบคทีเรียสเตรปโตคอลคัส 

  -เสนอข่าว วารสารด้านการแพทย์คลินิคัลอินเฟคเชียสดีซีสิส เผยผลการศึกษาระบุว่า การติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโต

คอคคัส กรุ๊ปบี (จีบีเอส) ในหญิงตั้งครรภ์ เป็นสาเหตุของการตายขณะคลอด หรือการเสียชีวิตของทารกราว 147,000 

รายต่อปี ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน จีบีเอสอาจส่งผ่านถึงตัวอ่อนในครรภ์ผ่านน้้าคร่้าหรือขณะคลอด ซึ่งระบบ

ภูมิคุ้มกันทารกยังไม่แข็งแรงพอรับมือกับการเพิ่มจ้านวนของแบคทีเรีย อาจท้าให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อใน

กระแสเลือด สมองพิการ หรือมีปัญหาด้านการได้ยินและมองเห็น 

 

สปริงนิวส ์

บุหรี ่

  -เสนอข่าว รมต.สิงคโปร์ เผยว่า สิงคโปร์เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ ในส่วนอายุของผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้สูบและซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบจะถูกขับขึ้นจาก 18 ปี เป็น 21 ปี เพื่อปกป้องเยาชนจากอันตรายของยาสูบ และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

ท่ีดี คาดว่าจะบังคับใช้ 2-3 ปีหน้า 

 


